

การดำเนินการสนับสนุนการจัดการน้ำเสียจากสถานพยาบาล การบรรยายในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23

ส่วนน้ำเสียชุมชน

สถานพยาบาล เป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมก่อให้เกิดน้ำเสียจากการให้บริการรักษาผู้ป่วย การซักล้าง ทำความสะอาด และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งอาจมีเชื้อโรคปะปนและแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงพยาบาลได้ ถ้าไม่มีการควบคุมที่ดี ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 สถานพยาบาลที่มีขนาดตั้งแต่ 10 เตียงขึ้นไป ถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ มีผลให้ต้องควบคุมน้ำทิ้งให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษจึงให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ/บุคลากรของสถานพยาบาล รับผิดชอบต่อแนวทางการจัดการน้ำเสีย และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบของน้ำทิ้งจากสถานพยาบาล

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 กรมควบคุมมลพิษ โดยกองจัดการคุณภาพน้ำ ได้เข้าร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิด “Synergy for Safety and Well-being” เนื่องด้วยสถานการณ์ของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทั้งภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่รอดและมองไปข้างหน้าเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีความสุข เร็วรู้ที่จะยืนหยัดร่วมกันด้วยการรวมตัว การร่วมมือ ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร และในระดับประเทศ ซึ่งนายชยวีร์ หวังเจริญรุ่ง ผู้อำนวยการส่วนน้ำเสียชุมชน กองจัดการคุณภาพน้ำ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลคุณภาพ” ณ ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ร่วมกับผู้แทนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายประมาณ 350 คน ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- สถานการณ์และแนวทางการจัดการน้ำเสียชุมชนของประเทศไทย
- มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงพยาบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- การบังคับใช้กฎหมายและบทบาทหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ
- หน้าที่ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
- ตัวอย่างการจัดการน้ำเสียและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารเผยแพร่ของเว็บไซต์ของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) <https://forumhai.com/>



รูปการบรรยายในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566